

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

IRPC – จังหวะในขาลง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... หุ่นบางตัว เปิดกราฟมา หลังตลาดปิดไปแล้ว หรือ เรียกว่า ใครที่มานั่งดู

ในช่วงหลังอาหารเย็น หรือ ตื่นมาตอนเช้าๆ นั้น อาจจะเห็นหุ่นหลายๆ ตัว หราฟสวย ทรงดีงามดี น่าเล่น หรือน่าเก็งกำไรเสียเหลือเกิน... แต่พอถึงชั่วโมงที่จะต้องเล่นจริงๆ หรือเปิดตลาดมา ก็มีบางอย่างแหละนะ ที่อาจจะต้องทำให้เราลังเล ไม่ว่าจะเปิดตัวๆ แล้วหนึ่งๆ หรือเปิดมาแล้วไหลลงในค่าลบ... แต่นั่นไม่เท่าไรนะ ต้องเจอแบบ เปิดมาราคาสูงๆ แล้วไหลลงมาจากตัวเหลือตัวขาว แล้วก็เข้าเป็นตัวแดง นี่แหละ ยิ่งล้งเลหนัก อ้าว กราฟวิวนานที่ว่าดูสวยๆ วันนี้ มาแฉวันนี้ จะไหวไหม... นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของนักเก็งกำไร ที่จะมิจิตใจ อ่อนไหวต่อราคาที่แกว่งๆ แบบนี้แหละครับ หรืออาจจะลืบบางอย่างไป ทำให้อารมณ์อ่อนไหวต่อการแกว่งๆ ของราคา ที่ว่าลืมนั่นแหละ เชื้อเลย บางท่านลืมนิวแฮมหรือลืมนิวแฮมหลัก หรือลืมนิวแฮมใหญ่ ถ้าภาพใหญ่ๆ มีแนวโน้มดี ก็อยู่ที่จังหวะของท่านแล้วละ ว่าจะเอาyingกับระยะสั้น หรือจะมองyingกับภาพการแกว่งตัวอื่นๆ ลงๆ ของ ราคาในแต่ละวัน... ปกติแล้ว เหนือเมฆก็ไม่ค่อยจะเอาขาลง หรือ หุ่นที่ยังเป็นขาลง มาเข้าบาดตาเซียน ด้วยเหตุผลที่เคยกล่าวไปบ่อยแล้ว คงไม่ต้องกล่าวอะไรอีกให้มากความ แต่เมื่อถึงเวลาผ่านไปสักกระยะหนึ่ง แนวโน้มที่เป็นขาลง มันลงมามากๆ แล้วนั้น ภาพของการ Rebound ซึ่งเป็นการ Rebound ของภาพใหญ่ ที่เป็นขาลง เราจะมองว่าเป็นแนวโน้มดี แนวโน้มเชิงบวกได้เหมือนกัน... ยิ่งตลาดช่วงนี้ มีแต่หุ่นที่ภาพใหญ่ เป็นขาลงแทบทั้งนั้น ครั้นจะรอให้เป็นขาขึ้น ก็อาจจะเสียโอกาส หรือ รอจนเสียเปรียบราคาเกินไปได้นะ

ดูตามเกม... จริงๆ เกมการเล่นของราคา IRPC นั้น ต้องมองตั้งแต่ช่วงบ่าย (14 เม.ย.) นะ

เรียกว่า ราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 น่าสนใจ แต่พอผ่าน 2.60 ได้นั้น ต้องตามเลยแหละ... ส่วนวันนี้ ก็ดูจังหวะ

แนวรับ : ... 2.70-2.60 ถ้ามีให้ต้องเก็บ แม้จะยังไม่ขึ้น

เป้าหมาย : ... 3.0-3.2 ระยะสั้น แต่รอบ ดูถึง 3.5-3.7 ได้

Price Chart...(IRPC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น IRPC... ซึ่งหากจะมีการแกว่งตัวแรงๆ แบบขึ้นก่อนแล้วอ่อนตัวตาม แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า 2.50 นั้น เราก็ยังคงถือไว้ลุ้นต่อได้ เพราะ รอบ Rebound ในขาลง อาจจะยังไม่จบ เพราะน่าจะยังมีเป้าหมายหลักๆ ที่ 3.5 หรืออาจจะไปถึง 3.7 ได้ ดีไม่ดี ระยะ 1-2 สัปดาห์ นั้น อาจจะแรงๆ เข้าใกล้ๆ 4.0 เลยก็ได้... แต่ที่กล่าวมานี้ ก็ยังเป็นเรื่องของการเล่นขาลงในขาลงอยู่นะครับ ถ้าจะเอาสัญญาณของการเป็นขาขึ้นจริงๆ ต้องยืน 4.00 โน่น แต่ก็อย่างที่กล่าวนั้นแหละครับ ถ้าเราจะรอถึงตรงนั้น ก็เสียโอกาสหรือเสียเปรียบด้านราคาเกินไป... จังหวะนี้ ถ้าเล่นก่อนได้ ก็เล่นก่อน แล้วค่อยไปดูอีกทีว่า เวลาขึ้น แล้วเกิดถึง 4.0 ค่อยมาดูแรงกันอีกที จะมีแรงยืนไหม